

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖ / ๒๕๖๕



กสศ. 194.8  
1 พ.ย. 65  
19.15น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11707
รับที่(เมื่อ)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 9.15น

สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๖๐๓๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) นโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

๒. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเสนอแผนระดับที่ ๓ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เร่งดำเนินการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบูรณาการ (ร่าง) นโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สดช. และหน่วยรัฐอื่น อาทิ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการหลอมรวมทางเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

๓. นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนาดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียมสื่อสารของประเทศ ที่จะเริ่มทยอยสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รวมถึงสามารถสนับสนุนนโยบายในการมีดาวเทียมสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการเอง เพื่อใช้ในการให้บริการสาธารณะ ความมั่นคง และเชิงพาณิชย์ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน

/พัฒนาเทคโนโลยี

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกันพิจารณาศึกษาแนวทางเลือกของการลงทุน พัฒนาดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริบทสถานการณ์ ความพร้อมและศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคงของประเทศเพื่อเสนอให้คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

๓.๒ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมของข้อกำหนด และประกาศตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้าง องค์กร แผนธุรกิจ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับภารกิจด้านดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

E-mail: phavina@nesdc.go.th